

Điệp viên Israel rớt cò n “xung tời”

Tác Giả: ReutersMai Vân

Thứ Sáu, 03 Tháng 9 Năm 2010 08:22

Nói đến các nhân viên tình báo Israel, thuộc cơ quan Mossad, hình ảnh nhàn nhàn ra ngay trước mắt mọi người là các chàng trai giống như James Bond,

điệp viên 007 trong tiểu thuyết của Anh, nhưng con người tài ba xuất chúng, nhưng tay súng thì nghiêm túc, đầu óc thông minh, mưu trí, mà mục tiêu cuộc sống chỉ để hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng ít ai ngờ rằng họ cũng có những bản khoăn.



Ba điệp viên Mossad bị tung tích ở Dubai

Các bản khoăn này thoạt nghe thì rớt lòng đời và nghiêm nghị của họ : ví dụ như làm thế nào để giữ vững vững nghiêm nghị trước thềm của mình, phải nói đời sao cho không nhàn nhàn đời công tác mà cũng không phạm đời giáo luật của Do Thái giáo ?

Theo nhật báo Israel Yediot Aharanot, vốn đời nghiêm túc và phải bị đời mà cơ quan Mossad phải tuyển nạm giáo sĩ Do Thái để giữ đời và vững đời tâm lý cho điệp viên của mình.

Điệp viên Israel rớt cựa "xung tị"

Tác Giả: ReutersMai Văn

Thứ Sáu, 03 Tháng 9 Năm 2010 08:22

Ông Meir Dagan, giám đốc cơ quan tình báo Israel mới đây đã đích thân chuyển ra một giáo sĩ rabbin, để giúp nhân viên của ông giải thích các nội dung bất hợp pháp. Đây là lần đầu tiên có một sự kiện như thế trong lịch sử của Mossad.

Tên tuổi và rabbin không được tiết lộ, nhưng nhiệm vụ được nêu lên rất rõ ràng: hướng dẫn, trợ lý và hướng dẫn các một của điệp viên Mossad khi vướng phải những điều trái với giáo luật trong hoạt động của họ.

Thậm chí của các điệp viên này không ít. Chẳng hạn như một nhân viên Mossad phải xử lý ra sao khi phải đến gặp một người nào đó ở ngoài quốc gia hay nhà hàng không có thức ăn kosher, tức là đã được ban phép lành? Nếu không ăn tất nhiên anh ta có thể bỏ, nhưng nếu ăn thì phạm quy tức ăn uống rất nghiêm ngặt của Do Thái giáo.

Tại sao lại xuất hiện những rắc rối như thế? Theo tờ Yediot Aharanot, đây là một hiện tượng mới mẻ. Trước khi Mossad ra đời vào năm 1949, thì cơ quan này chủ yếu tuân theo những quy định không theo đạo.

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, hàng ngũ Mossad đã thu nhận những thành viên theo đạo Do Thái giáo, để bắt đầu những người theo chính giáo rất ngoan đạo. Đây là những người nói chung là các kỹ thuật viên của Nhà nước Do Thái.

Những bất hợp pháp của các điệp viên ngoan đạo này không chỉ liên quan đến việc ăn uống, mà còn có cả vấn đề gia đình.

Đã là nhân viên Mossad thì không thể tiết lộ hoạt động của mình cho người khác, kể cả cho vợ mình. Có điều việc bí mật này có thể khiến gia đình tan nát, vì trong Do Thái giáo có quy định là nếu vợ khám phá chuyện mình nói dối, và có một cuộc sống "nguy hiểm", không làm tròn trách nhiệm trong cuộc sống chung, thì người vợ có quyền đòi ly hôn, đòi được bồi thường một tòa án Do Thái giáo của các rabbin.

Đôi khi tờ Yediot Aharanot, với giáo sĩ vừa được tuyển mộ sẽ phải gánh vác trách nhiệm tìm giải pháp. Và công việc này không phải là dễ dàng.

Điệp viên Israel rút cò n “xông tời”

Tác Giả: ReutersMai Văn

Thứ Sáu, 03 Tháng 9 Năm 2010 08:22

Điệp viên Mossad có thể yên tâm hoạt động, có lẽ ông sẽ khuyên là nên nói thật với vợ, phôi nói là mình có mặt nguy hiểm, nhưng điệp viên nói hết sự thật, điệp viên khai với vợ là mình làm gì, hoạt động ở đâu nào. Có thể mọi người tránh được tai ương gia đình tan nát !